

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/๕๒๒๙



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๓๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เนื่องจากการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพารา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย และเป็นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศตามมาตรฐานสากลด้านยานยนต์ UNECE นั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจัดตั้งศูนย์ทดสอบนี้คือภาคเอกชน จึงควรพิจารณารูปแบบการลงทุนในแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้เงินลงทุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เช่น การลงทุนที่ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม (Public-private partnership : PPP)

๒. ควรวางแผนการดำเนินการ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์ทดสอบดังกล่าวอย่างแท้จริง และควรมีข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะมาใช้บริการ (บริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทผลิตยางล้อ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ ฯลฯ) รวมทั้งประเภทของงานทดสอบที่ต้องการ

๓. ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบำรุงรักษาทั้งสนามทดสอบและเครื่องมือทดสอบ เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานของศูนย์ทดสอบ จึงควรคำนึงถึงการรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี